

สาส์นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาและวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริม และให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีปณิธานที่จะทำให้สถาบันแห่งนี้เป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย และมุ่งมั่นสู่วิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ระดับโลก

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ดำเนินการตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ พันธกิจ ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) การสร้างบัณฑิตให้มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา (๒) การศึกษาวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (๓) การให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย (๔) การศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลก (๕) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ประกอบด้วย (๑) ด้านการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ (๒) ด้านการวิจัยและพุทธนวัตกรรม (๓) ด้านการบริการวิชาการ (๔) ด้านการบริการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (๕) ด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นพระสงฆ์เพื่อให้มีศักยภาพในการสนองงานคณะสงฆ์ไทย ตามปรัชญาที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”

การที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ “พุทธศาสนา : บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่สู่การพัฒนาจิตใจและสังคม” “Buddhism : Integrating with Modern Sciences to Mental and Social Development” ผ่านระบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ถือเป็นการดำเนินการตามปณิธาน ปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น จึงนับว่าเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดีและอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง

ในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาขอบคุณ ขอบใจ
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาผู้นำเสนองาน และ
คณะกรรมการจัดงานทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนให้การจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
มจร (ออนไลน์) ครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า บัณฑิตวิทยาลัยจะได้จัดประชุมเช่นนี้เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป



(พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดี